



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๔.๔๐ เมตร พร้อมปรับปรุงอาคารที่ทำการเดิม สถานที่ก่อสร้าง อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย หมู่ที่ ๒ บ้านจอมจันทร์ ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๔,๘๐๐-บาท (-สามแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
- ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
- ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ / หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารแบบรูปราคาที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตัวเอง และ / หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย จะถือว่าผู้ซื้อเอกสารแบบรูปราคาได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบ และ / หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ภายหลังไม่ได้)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ดังนี้

๑. กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๒. กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่จัน (อาคารกาญจนาภิเษกชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.gprocurement.go.th/> หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๖๕-๓๒๖๗ ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา

ในวันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่จัน (อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารแบบรูปรายการในราคาชุด ๕๐๐.- (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และในวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่จัน (อาคารกาญจนาภิเษกชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)



(นายอินทอน เมืองมาหล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย